

ม.ราชภัฏนครฯ รับสมัครครู 3 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นอาจารย์ประจำ
สัญญาจ้าง ตำแหน่งครู สังกัดโรงเรียนสาธิต จำนวน 3 อัตรา ดังนี้

วิชาเอกคณิตศาสตร์	จำนวน	1	อัตรา
วิชาเอกวิทยาศาสตร์	จำนวน	1	อัตรา
วิชาเอกภาษาไทย	จำนวน	1	อัตรา

ผู้สมัครขอ และยื่นใบสมัครได้ที่งานนิติการและการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่บัดนี้จนถึง
วันที่ 28 กันยายน 2553 (ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ภูมิปัญญาชาวบ้านเกี่ยวกับตัวเลข (ต่อจากหน้า 3)

ท่านกำลังเรียนปริญญาเอกที่ญี่ปุ่น ตอนนี้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสอยู่ ผมบอกว่ากระผมเรื่อย ๆ
เหมือนเดิม รับประทาน สมัยเรียนเป็นอย่างไร ก็ยังเป็นอย่างนั้น(ไม่ฉันพลอยคิดแพทย์จุฬากับเขาด้วยจะยุ่งน่า)
ยังไม่ทำผศ.เพราะมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ยังไม่มีศาสตราจารย์ ก็ไม่รู้จะทำไปเพื่อเป็นผู้ช่วยใคร
ส่วนท่านเอง มีเจ้าอาวาส ท่านเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสก็สมเหตุสมผลแล้ว และมีโอกาสจะเป็น รจว. และเจ้าอาวาส
วัดพระธรรมกายสืบไป

เมื่อผมกลับมานครฯก็ซื้อล็อตเตอรี่ จนถูกรางวัลที่ 5 ตามที่คุยให้ฟัง ตัวเลขที่ว่า คือจำนวนที่ดินของวัด
พระธรรมกายประเดิมเริ่มต้นที่ 196 ไร่ ก่อนจะลาท่านกลับ ท่านบอกว่าจะไปญี่ปุ่นก็เลยถวายปัจจัยทำบุญไว้
500 บาท ที่จริงน่าจะถวายไว้สักหมื่นจะได้ถูกรางวัลที่หนึ่ง ตามคิดที่ว่ายังให้ ยิ่งได้ แต่ที่ยังซื้อ ยิ่งผิด ก็ฟัง
สังวรณไว้บ้าง

แหล่งน้ำเบอร์(บัวหอย) แหล่งใหญ่ที่เคยเจอ อยู่หลังโรงเรียนวัดพระมหาธาตุ เป็นร้านน้ำชา ประเภท
เปิดขายตอนเช้า ปิดบ่ายแก่ ๆ มีผู้คนไปนั่งกินน้ำชา กาแฟ กันเป็นก๊วน ๆ (แกล้มข้าวเหนียวปิ้ง ไข่กุ้ง ไข่กล้วย)
ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ ประเภทสั่งน้ำชากาแฟมาแก้วหนึ่งนั่งคุยกันตั้งแต่เช้ายันเที่ยง นาน ๆ ยกาน้ำร้อน
เรียกคนขายให้มาเติมน้ำร้อนเป็นช่วง ๆ ส่วนด้านข้างฝาผนังทางทิศเหนือของร้านมีไวท์บอร์ดขนาดใหญ่หลาย ๆ
บอร์ด เขียนเป็นกลอน นัยเบอร์จากเกจิแหล่งต่างๆ นับเป็น สิบบ ยี่สิบบ สามพัน เขาเป็นว่างวณนี้คงต้องจบลงแค
นี้ก่อน แล้วอย่าลืมลองเลือกตัวเลขที่ปรากฏอยู่ตามข้างต้น ไปลองพิจารณาดูบ้างนะครับ อุตส่าห์ไปให้ตั้งหลายตุ
แล้ว รับประกันความชั่วร้าย ถ้ามีโอกาสจะเล่าให้ฟังในงวดหน้าก็แล้วกัน ว่าสำนวนที่ว่านั้น มีว่า อย่างไรบ้าง
ขอร้อง อย่าทำ เป็นวัยลุ่นใจล่อน (พูด รอ เรือ เป็น ลอ ถึง มีให้เห็นบ่อยในข่าวทีวีช่องต่างๆ การแก้ไขต้องยกให้
รศ.อนันต์ อารีย์พงศ์ รองฯวิมล คำศรีและรองฯอภิสิทธิ์พร สถิตย์ภักติกุล ช่วยพัฒนานักศึกษาของเรา อย่างที่กำลัง
ดำเนินการสอบเมื่อ 15 ก.ย.เป็นต้น) แอบซุ่มไปนั่งกินน้ำชาที่ร้านที่ว่าก็แล้วกัน โดยเฉพาะช่วงตอนกลาง ๆ และ
ปลายๆเดือน อาจจะมีเจอคนรู้จักนั่งอยู่โต๊ะข้าง ๆ จะอวยเขานะครับ

ภูมิปัญญาชาวบ้านเกี่ยวกับตัวเลข

อุดม ทิพย์รักษ์

ระยะนี้เป็นช่วงนักศึกษากำลังสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2553 อาจารย์ก็ต้องวุ่นๆ อยู่กับตัวเลข ทั้งคะแนนเก็บ คะแนนสอบ ตัดเกรด และส่งเกรดภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2553 ตามที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กำหนด ชีวิตคนเราคงหลีกเลี่ยงจากตัวเลขได้ยากเต็มที่ หลายคนเสียผู้เสียคนกับตัวเลขมานานักค่อนักแล้ว บางทีแทบนอนอกล้าง แทงล้างออกบน แทงตรงออกโต้ด เผือกกันทุกงวด พอโทรไปบอกคนขาย(นายเถา)ว่างวดนี้คนละ คัน ออกชะนี้ อย่างนี้เขาเรียกว่าไม่มีดวงทางการเสี่ยงโชค ก็ขอแนะนำให้เลือกซื้อเสียเถอะ อย่ายึดเอาสุภานิตที่ว่า ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น มาใช้กับการซื้อหวย ซื้อเบอร์ มันใช้ไม่ได้หรอกครับ มีแต่ทรงกับทรุด เท่านั้นแหละจะบอกให้ ทราบใหม่ว่าลอตเตอรี่ มีขายกันตั้งแต่เมื่อไหร่ ก็ตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 หรือพระบาทสมเด็จพระปิยะมหาราช นั่นแหละครับ และวันที่ 20 กันยายน 2553 นี้ ก็จะครบรอบวันพระราชสมภพปีที่ 157 (วันพระราชสมภพ วันอังคารที่ 20 กันยายน 2396 แรม 3 ค่ำ ปีฉลู) ท่านทรงจัดให้มีการออกลอตเตอรี่ครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2417 เรื่อยมาจนสถาปนาเป็นสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2582 ภายใต้อำนาจที่ว่า "ช่วยราษฎร์ เสริมรัฐ (ชื่อสั้นๆ) ยืนหยัดยุติธรรม" เคยออกรางวัลเดือนละ 3 งวด แต่ปัจจุบันเหลือเพียงเดือนละ 2 งวด ก็พอหอมปากหอมคอ ไม่มอมเมากันมากเกินไป

ผลพลอยได้จากการออกรางวัลลอตเตอรี่กลายเป็นหวยใต้ดินหรือเบอร์ให้แทงกันเกร่อ สร้างความหวังให้กับคนจนๆ ได้มากทีเดียว สมัยก่อน 1 บาทก็ซื้อเบอร์ได้แล้ว เดี่ยวนี้อย่างต่ำก็คง 5 บาท 10 บาทแล้ว มันสนุก มามันเอาอีตอนใกล้วันหวยจะออกนี้แหละ ใครได้อะไรดี ๆ มา ไม่ว่าจะมีความฝัน เข้าทรง หมอดูถูก ชูดันไม้เปลือกไม้เครื่องบินตก รถชน M79 ถล่มช่อง 11 ฯลฯ ก็มักจะเล่าสู่กันฟัง ระดมความคิด(เบรนสตอร์มมิ่ง)ทำ KM กันอย่างเข้มข้นสลัดกับเฮฮา เปลี่ยนความฝันและเรื่องราว ต่าง ๆ ให้เป็นตัวเลข เอาไว้สร้างความหวังประทังชีวิตไปวันๆ

เคยมีคนวิจัยว่าผู้ซื้อหวยเขาเอาตัวเลขจากไหนมาแทงกันบ้าง ประทานโทษ จำไม่ได้แล้วว่าอันดับไหนมาก่อนมาหลังแต่เอาเป็นว่า ตัวเลขส่วนใหญ่มาจาก ทะเบียนรถ เลขที่บ้าน หนังสือ/ซองใบ้หวยที่วางขาย อายุวันเดือนปีเกิดตัวเองและคนในครอบครัว วันสำคัญ หมายเลขที่ติดมากับรองเท้าใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ อายุของผู้ชายชนม์ ฯลฯ จากประสบการณ์ของผมที่เคยถูกลอตเตอรี่ รางวัลที่ 5 จำนวน ...คู่ เมื่อ 2-3 ปีที่แล้วก็เกี่ยวกับตัวเลขวัดพระธรรมกาย (ไอ้ตอนที่ซื้อผิดมาตลอดระยะเวลาร่วมครึ่งศตวรรษ ไม่ต้องเล่านะ) เรื่องมีอยู่ว่าวันหนึ่งได้อ่านหนังสือเกี่ยวกับวัดพระธรรมกาย อ่านอยู่หลายวันจนจบ จากนั้นได้นั่งเครื่องบินไปกรุงเทพฯ ตอนใกล้ค่ำ พอคืนนั่งติดกับหน้าต่าง มองลงไปเห็นวัดธรรมกาย ลานปฏิบัติธรรมและโคมรูปงานบินเหลืองอร่ามทองแสงสุกใส ประจวบกับมีเพื่อนเก่าร่วมชั้น ม.ศ. 5 ต.อ. ห้อง 153 และเมื่อเรียนจบแพทย์จุฬาฯปีบ ท่านก็บวช ณ วัดธรรมกายไม่สึก จึงได้ไปเยี่ยมท่านคุยกับท่านหลังที่ไม่ได้เจอกันมาเกือบ 30 ปี ท่านถามถึงครอบครัว ผมบอกว่ามีเมีย 2 ลูก 1 เอ๊ย! โต้คกลับเป็น เมีย 1 ลูก 2 ก็แล้วกัน (ยุ่งตายหะ สำนวนท่านประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์ อดีตประธานสภาผู้แทนราษฎร สมัย...) ท่านก็เลยมอบลูกแก่วัดธรรมกายให้ 4 ลูก ไว้เป็นนิมิตในการทำสมาธิ (อ่านต่อหน้า 2)



บรรณารักษณการมหาชัยฉาร ผศ.ตร บำรุง ศรีนวลปาน

ผู้ช่วยบรรณารักษณ นางศิริวรรณ จุลทัษ , นางณัษณา นนทโชติ
พญจณัฏภร อัครานา นายกัองลพ ปรัชชาชญ

สวัสดีคะพบกับมหาชัยสารคณลันนัพทเทียง ฉบับวันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2553 ตรงกับวันขึ้น 12 ค่ำ เดือน 10 ปีชาล งานการเงินฝากย้าถึงหน่วยงานที่รับชุดเบิกไปแก้ไข ดำเนินการเสร็จแล้วส่งคืนด่วน

เมื่อวันที่ 17 กันยายน ที่ผ่านมา อาจารย์เก่าจาก ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้มาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยของเราเพื่อสานสัมพันธ์ไมตรีกับชมรมอาจารย์เก่าหน้าเขามหาชัย ที่ศูนย์วัฒนธรรม อาจารย์เก่า ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานีที่เคยอยู่ที่นี่มาก่อน บอกว่ามีความรู้สึกเหมือนได้คืนสู่เหย้าอีกครั้ง และตื่นตากับความเปลี่ยนแปลงของการปรับภูมิทัศน์ และยังขอบคุณเจ้าภาพที่ต้อนรับไม่ขาดตกบกพร่อง โดยเฉพาะเมนูเด็ดข้าวยำเมืองนครฯ ได้รับคำชมว่าอร่อยจังหู่ ถูกใจผู้มาเยือนกันถ้วนหน้า

ปีนี้ได้ฤกษ์งามยามดีที่ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ฯ จะมีโอกาสพบปะสังสรรค์เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ซึ่งคณะได้ร่วมกับแกนนำศิษย์เก่าจัดกิจกรรม "คืนสู่เหย้าชาววิทยาศาสตร์"ในวันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2553 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย ศิษย์เก่าลงทะเบียนร่วมงานและจองบัตรได้ในราคา 300 บาท ที่สำนักงานคณะ ลงทะเบียนผ่านทาง www.sct.nstru.ac.th ค่ะ

การจัดโครงการอบรมสมรรถนะพัฒนาบุคลากรฯของคณะมนุษยศาสตร์ฯ เมื่อวันที่ 13-14 กันยายนที่ผ่านมา ทุกคนตั้งใจทำงานอย่างเข้มแข็ง และในค่ำคืนที่ 13 กันยายน บุคลากรคณะและผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้ร่วมแสดงมุทิตาคารวะแด่ ผศ.จันทรา ทองสมัคร และ รศ.อาคม เดชทองคำ งานนี้ผู้เกษียณทั้งสองท่านเป็นปลื้มสุด ๆ โดยเฉพาะ รศ.อาคม ถึงกับหลังน้ำตาซึ่งในน้ำใจของน้อง ๆ ชาวมนุษยศาสตร์ฯ หลังจากนั้นในวันที่ 14 กันยายน ได้ร่วมปฏิบัติการเสนอโครงสร้างหลักสูตร และประชุมปฏิบัติการเตรียมการประกันคุณภาพเพื่อรองรับการตรวจประเมินภายนอกปี 2553 อย่างขะมักเขม้น เห็นทุกคนตั้งใจเต็มร้อยอย่างนี้ผู้จัดก็อดเป็นปลื้มไม่ได้

อีกหนึ่งกิจกรรมที่ผ่านไปด้วยดี กับการจัดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ ของคณะวิทยาศาสตร์ฯ ระหว่างวันที่ 16-17 กันยายนที่ผ่านมา ณ ศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ อ.เฉลิมพระเกียรติ โดยมีนายวันชัย พงษา ผอ.เขตพื้นที่การศึกษานครฯ เขต 1 มาเป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมที่นำไปร่วมล้วนถูกใจผู้มาร่วมงาน ถือเป็นอีกหนึ่งงานที่คณะวิทย์ฯ ภาคภูมิใจ

ทุกวันจันทร์และวันศุกร์ จังหวัดนครฯ ได้ขอความร่วมมือหน่วยงานราชการ โดยเชิญชวนบุคลากรร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยพร้อมใจแต่งกายด้วยผ้าไทย ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครฯ บุคลากรส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือด้วยดีมาโดยตลอด และเพื่อความพร้อมเพรียงและสนับสนุนนโยบายนี้ มหาวิทยาลัยขอเชิญชวนทุกท่านแต่งกายด้วยผ้าไทย ตามวันที่ตกลงไว้ต่อไป

ปิดท้ายพทเทียงด้วยข้อคิด "ยอมรับว่าความไม่แน่นอนคือสัจธรรม" สวัสดีคะ